

# Chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 là sự kiện chính trị quan trọng, động viên cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của các cấp hội nông dân trong tỉnh đang được tiến hành khẩn trương, đúng quy chế và điều lệ.



Trang trại của gia đình ông Phạm Văn Đông, thôn Vị Dương Đoài, xã Thái Hồng (Thái Thụy) cho thu nhập hơn 1,5 tỷ đồng/năm.

Không khí trang nghiêm, đúng theo tinh thần và sự chỉ đạo của Hội Nông dân huyện Quỳnh Phụ là những nhận xét của hội viên Hội Nông dân xã Quỳnh Mỹ khi tham dự Đại hội Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ông Phạm Hữu Đán, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Mỹ cho biết: Để tổ

chức Đại hội thành công, Hội Nông dân xã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị nhân sự, các điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội chi tiết, cụ thể. Hơn 1.300 hội viên của 6 chi hội được quán triệt tinh thần tổ chức Đại hội, phương hướng,

mục tiêu hoạt động của tổ chức hội trong nhiệm kỳ, thống nhất về tư tưởng, hành động. Hội Nông dân xã đã viết bài tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Đại hội, làm tốt công tác quan trắc tiếp đến quyền và lợi ích của hội viên, sự phát triển của tổ chức hội để được hội viên lên để bổ sung vào phương

động lực giúp cán bộ, hội viên trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Không khí thi đua, hăng say lao động sản xuất trong hội viên hội nông dân chào mừng đại hội hội nông dân các cấp đã lan ra toàn tỉnh. Hiện nay, Hội Nông dân huyện Đông Hưng đang tích cực chỉ đạo hội nông dân các xã tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch đề ra. Bà Trần Thị Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mê Linh (Đông Hưng) cho biết: Quá trình chuẩn bị Đại hội, Hội Nông dân xã Mê Linh luôn có sự chỉ đạo của Hội Nông dân huyện, sự kiểm tra của cấp ủy, chính quyền xã.

Nội dung báo cáo chính trị trình Đại hội được phổ biến sâu rộng đến hội viên nông dân của từng chi hội. Nhiều ý kiến xác đáng liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của hội viên, sự phát triển của tổ chức hội đã được hội viên nêu lên để bổ sung vào phương

hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới. Ông Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Hưng cho biết: Xác định đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 là đợt sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì thế, Hội Nông dân huyện chủ động hướng dẫn các cơ sở hội làm tốt quy trình giới thiệu nhân sự, các bước tiến hành đại hội, báo cáo đại hội để làm sao đại hội hội nông dân cấp cơ sở diễn ra trang nghiêm, an toàn và tiết kiệm.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Theo kế hoạch, đại hội hội nông dân cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong quý I/2018; cấp huyện, thành phố hoàn thành trong quý II/2018; cấp tỉnh diễn ra trong quý III/2018. Đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp hội và hội viên nông dân. Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm

kỳ tới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Căn cứ vào văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. Kế hoạch nêu rõ về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung, công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội; công tác phối hợp tổ chức thực hiện. Để các tổ chức cơ sở hội tổ chức tốt đại hội, Hội Nông dân tỉnh đã tập huấn công tác tổ chức đại hội cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của các huyện, thành phố. Tỉnh hội cũng chỉ đạo các cấp hội chuẩn bị tốt báo cáo chính trị trình đại hội, công tác nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc, quy định. Hội Nông dân thành phố Thái Bình sẽ là đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội hội nông dân cấp huyện, từ đó các huyện khác rút kinh nghiệm tổ chức đại hội được tốt hơn.

Cùng với làm tốt công tác chuẩn bị đại hội, trong thời gian này, hội nông dân các cấp đã phát động nhiều phong trào thi đua như "Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới", "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng" thu hút đông đảo hội viên tham gia, lập thành tích chào mừng đại hội.

## ► Sản lượng điện thương phẩm cả nước tăng 10,7% trong 3 tháng đầu năm



(vietnamplus.vn) Theo thống kê của Bộ Công Thương, sản lượng điện sản xuất tháng 3 ước đạt 17.190 triệu kWh, tăng 8,4% so với tháng 2. Tính chung quý I/2018, sản lượng điện sản xuất ước đạt 46.286,5 triệu kWh, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017, cao hơn mức tăng 9,4% của năm 2017. Trong khi đó, điện thương phẩm tháng 3/2018 ước đạt 14.190 triệu kWh, tăng 10,7% so với tháng trước. Như vậy, trong quý I/2018, điện thương phẩm ước đạt 42.306,9 triệu kWh, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Trong đó, ghi nhận sự tăng cao của nhóm nông, lâm nghiệp và thủy sản với mức tăng 25,6% và nhóm thương nghiệp, khách sạn tăng 15,14%.

Về nguồn điện, Bộ Công Thương cho biết, các nhà máy thủy điện đều hoàn thành vượt mức kế hoạch do tình hình thủy văn thuận lợi, các nhà máy nhiệt điện than và tua bin khí huy động cao để giữ mức nước các hồ thủy điện, đồng thời bảo đảm vận hành xả nước tại các đập để phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân.

Dự báo quý II/2018, nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao hơn do đây là thời điểm các doanh nghiệp tập trung vào sản xuất, để trả các đơn hàng, đồng thời cũng là thời điểm đầu mùa hè, do vậy dự kiến điện sản xuất và mua đạt 54.394 triệu kWh, tăng 10,12% so với cùng kỳ năm 2017.

## ► Hàng không đồng loạt tăng phí từ ngày 1/4



(vtv.vn) Từ ngày 1/4, nhiều khoản phí dịch vụ của các hãng hàng không được đồng loạt thông báo điều chỉnh tăng.

Cụ thể, Vietnam Airlines tăng giá vé trẻ em (từ 2 - 12 tuổi) từ 75% lên 90% so với giá vé người lớn (tương đương với mức tăng 30.000 - 400.000 đồng/chiều tùy lứa tuổi); Jetstar Pacific cũng tăng phí dành cho trẻ dưới 2 tuổi trên chuyến bay nội địa từ 110.000 - 150.000 đồng/bé/chiều lên thành 209.000 đồng/bé/chiều. Trong khi đó, hãng Vietjet Air cho biết sẽ tăng phí đổi tên từ 352.000 đồng lên 495.000 đồng/người/chiều đối với đường bay nội địa và từ 630.000 đồng lên 800.000 đồng/người/chiều đối với đường bay quốc tế.

Phí đổi ngày bay quốc nội cũng tăng từ 352.000 đồng lên 374.000 đồng/người/chiều, phí đổi ngày bay quốc tế từ 670.000 đồng lên 800.000 đồng/người/chiều và cộng thêm chênh lệch giá vé.

Ngoài ra nhiều loại phí mà các hãng hàng không áp dụng như phí dịch vụ, phí an ninh cũng sẽ bắt đầu tăng theo lộ trình của Bộ Giao thông Vận tải.

TIẾN ĐẠT

MANH THẮNG

Cùng với việc chăm sóc lúa xuân, những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ấm nông dân xã Nam Chính (Tiền Hải) đã tích cực ra đồng thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ rau màu vụ xuân.

Tại vùng đất bãi ven sông Lân, bà con đang tích cực tập trung làm cỏ, bón phân chăm bón những luống ngô, lạc, đậu tương đều tâm tấp. Ông Lương Văn Tinh, thôn An Chính chia sẻ: Gia đình tôi trồng 7 sào rau màu các loại. Mặc dù gặp thời tiết giá rét ngay từ đầu vụ nhưng nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật nên đến nay cây trồng vẫn phát triển tốt. Thời điểm này, theo khuyến cáo của HTX, tôi thường xuyên tiến hành làm cỏ, chăm sóc bón phân đầy đủ, cần đối giúp diệt tích rau màu sinh trưởng, phát triển tốt. Đối với cây màu, quan trọng nhất là khâu chăm sóc, khi cây còn nhỏ thì phải luôn bảo đảm nguồn nước tưới, khi cây đã bén rễ cần bón thúc cần đối, có như vậy cây mới phát triển tốt và hạn

## NAM CHÍNH Phát triển cây màu xuân



Nông dân Nam Chính tập trung chăm sóc cây màu xuân.

chế được sâu bệnh. Vụ rau màu xuân năm 2017, đã mang lại cho gia đình hiệu quả kinh tế ổn định, khoảng 4 - 5 triệu đồng/sào. Ông

Lại Văn Oánh, thôn Hữu Vi Bắc cho biết: Nhiều năm nay trên diện tích 1,2ha đất bãi, tôi thường trồng ngô, cải bắp... Các loại cây này

để trồng, ít sâu bệnh. Hiện nay có nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại trên rau như: sâu xám, bọ nhảy, sâu cuốn lá, do đó tôi thường

xuyên ra đồng kiểm tra để có biện pháp phòng ngừa, triển khai phun thuốc có hiệu quả.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Nam Chính cho biết: Thực hiện mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Nam Chính đã vận động nông dân mở rộng diện tích cây màu. Đây là một giải pháp mang lại nhiều lợi ích, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. Nếu so với các mùa vụ trong năm, vụ xuân rất thuận lợi để trồng các loại cây màu và có nhiều loại cây cho năng suất khá, hiệu quả kinh tế cao như cây lạc, dưa chuột... Do đó, HTX căn cứ vào tình hình quỹ đất và các điều kiện gieo trồng để tuyên truyền đến nông dân mở rộng những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, gắn sản xuất các loại cây trồng hàng hóa. Hiện nay, địa phương đã gieo trồng được 40ha cây màu xuân, trong đó diện tích ngô 8,11ha, đậu tương 1,9ha, lạc 2,78ha, dưa bí 2,66ha, còn lại là rau màu các loại... Để nâng cao hiệu quả sản

xuất rau màu xuân, HTX đã phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức 3 lớp tập huấn về chăm sóc lúa xuân, cây màu. Tham gia lớp tập huấn, bà con nông dân có những kiến thức về kỹ thuật trồng cây màu an toàn và cách sử dụng phân bón trong sản xuất; phương pháp sử dụng thuốc trừ sâu an toàn. Chỉ đạo bà con nông dân chủ động phòng, trừ sâu bệnh hại, thường xuyên theo dõi tình hình phát triển của cây màu để kịp thời xử lý ngay khi phát hiện các dấu hiệu sâu bệnh hại cây trồng. Cùng với đó, HTX cấp 28 tấn phân bón các loại cung ứng cho bà con nông dân thuận tiện việc chăm sóc. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự gây hại của chuột, huyện đã hỗ trợ 44,5kg thuốc diệt chuột để bà con bảo vệ cây trồng. HTX khuyến cáo nông dân kết hợp các biện pháp diệt chuột bằng thuốc sinh học, thủ công, bảo đảm đúng kỹ thuật, thời gian thực hiện và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, vật nuôi và vệ sinh môi trường.

## Từ công nhân trở thành ông chủ

Khởi nghiệp nghề may với chỉ vốn vụn vặt 5 triệu đồng, đến nay, xưởng may của anh Nguyễn Văn Xuân, thôn Phan, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) đã đạt doanh thu trên 5 tỷ đồng mỗi năm. "Ly nông không ly hương", anh là gương điển hình cho lớp trẻ làm giàu trên đất quê hương, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, kinh tế khó khăn, anh Xuân luôn luôn ý thức về một công việc ổn định để có thể lo cho gia đình sau này. Đặc biệt yêu thích nghề may nên ngay từ nhỏ, cậu bé Xuân đã chịu khó tìm tòi, học hỏi về nghề này. Cầm tấm bằng cử nhân ngành may, chàng thanh niên ấy xin vào làm cho một công ty tư nhân tại Hà Nội. 6 năm cầm máy, miệt mài tích lũy kinh nghiệm, Xuân luôn nuôi ước mơ có một xưởng may với thương hiệu của riêng mình. Lòng say nghề

cùng đôi bàn tay khéo léo đã giúp anh có thêm quyết tâm "từ công nhân thành ông chủ". Đây công gom góp vốn, anh quyết định khởi nghiệp vào tháng 8/2011, thuê 1.500m<sup>2</sup> đất tại thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) và tuyển dụng gần 60 công nhân vào làm việc. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2011 đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung, sản xuất bị đình trệ, buộc anh phải đóng cửa xưởng may vừa mới hoạt động được gần 4 tháng. Anh Xuân chia sẻ: Khoảng thời gian ấy rất

khó khăn với tôi và gia đình. Xưởng sản xuất vừa mới mở chưa được bao lâu đã phải đóng cửa vì không có vốn. Những công nhân mình mất công tuyển chọn buộc phải nghỉ việc chừa chường. Lúc ấy tôi rất sợ sẽ mất uy tín với mọi người. Thất bại nhưng không nản chí, sau thời gian đó, anh vẫn tiếp tục tra cứu để thêm kinh nghiệm, gom góp vốn để tích lũy. Năm 2016, anh quyết tâm mở lại xưởng với cái tên "xưởng may Vạn Xuân" ngay trên mảnh đất quê hương mình, thuê 50 lao động làm việc.

Trời không phụ lòng người, xưởng may của anh Xuân dần có tên tuổi và chỗ đứng trên thị trường. Hiện tại, xưởng may của anh chủ yếu sản xuất mặt hàng áo sơ mi, 95% số lượng sản phẩm xuất bán đi Mỹ, còn lại là các nước Đông Nam Á. Ngoài ra, anh Xuân còn đang làm chủ 2 cơ sở may tại tỉnh Hưng Yên và xã Điện Nông (Hưng Hà) với tổng số 40 công nhân. Trung bình mỗi ngày, xưởng may của anh sản xuất được trên 1.000 chiếc áo, doanh thu hàng năm đạt trên 5 tỷ đồng. Sau khi trừ mọi chi

phí, gia đình anh thu lãi trên 1 tỷ đồng/năm.

Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, xưởng may của anh còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Mỗi công nhân tại xưởng đều được anh trả với mức lương từ 4,5 - 7 triệu đồng/người/tháng, được đóng bảo hiểm đầy đủ và ăn trưa miễn phí. Anh Hoàng Văn Mười, thôn Tiên La, xã Đoàn Hùng (Hưng Hà) là một trong số những lao động làm thuê tại xưởng cho biết: Công việc ở đây không quá vất vả nhưng cần có tay nghề khéo léo. Bản thân anh Xuân cũng luôn bảo đảm quyền lợi đầy đủ cho mỗi người chúng tôi.

Thời gian tới, anh Xuân sẽ thuê đất của xã để mở rộng diện tích xưởng may và tuyển thêm 150 công nhân, sản xuất một số mặt hàng mới. Thành công của anh Xuân là tấm gương về nghị lực, ý chí của tuổi trẻ hôm nay.

THU TRANG



Anh Nguyễn Văn Xuân, chủ xưởng may Vạn Xuân.